

Số: 46 /TB-PGDĐT

Phú Giáo, ngày 28 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO

Kết quả hội thi liên hoan “Hát dân ca, trò chơi dân gian” mầm non cấp Huyện Năm học 2017-2018

Thực hiện Công văn số 38/PGDĐT-GDMN ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Giáo về việc hướng dẫn tổ chức liên hoan “Hát dân ca, trò chơi dân gian Mầm non” năm học 2017-2018;

Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả hội thi “Hát dân ca, trò chơi dân gian Mầm non” năm học 2017-2018 như sau:

1. Đánh giá chung

Các cơ sở giáo dục mầm non triển khai và thực hiện đầy đủ đúng theo chỉ đạo của Phòng Giáo dục. Cụ thể 19/19 đơn vị đã tổ chức liên hoan hát dân ca kèm với lễ hội mừng xuân cấp cơ sở tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong đơn vị. Ban giám khảo đã tham gia chấm vòng loại để chọn ra 6 đơn vị nổi trội nhất tham gia hội thi cấp huyện.

Đơn vị đăng cai tổ chức hội thi đã chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất và nhân lực phục vụ tốt nhất trong thời gian diễn ra hội thi. 6 đơn vị tham gia thi đã đầu tư thời gian tập luyện cho cô và trẻ, chuẩn bị tốt các nội dung như tiệc buffet, đồ dùng đồ chơi, đạo cụ, trang phục của cô và trẻ, tham gia thi trên tinh thần học hỏi, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các đội với nhau, tạo sân chơi lành mạnh, đoàn kết giữa các đơn vị mầm non trong huyện.

Ban giám khảo là cán bộ Phòng Giáo dục, Ban giám hiệu các trường mầm non trong huyện, thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công chấm thi theo kế hoạch, nhiệt tình, công tâm đã chọn ra những tiết mục xuất sắc nhất của các đơn vị.

2. Đánh giá cụ thể

a. Trò chơi dân gian

Hầu hết các đơn vị chuẩn bị đồ dùng đồ chơi phù hợp, đảm bảo an toàn cho trẻ.

Một số trò chơi có tính sáng tạo, được cải biên từ các trò chơi sưu tầm.

Đa số trẻ tự tin, khéo léo, nhanh nhẹn, phát triển các tố chất vận động, phối hợp tốt với đồng đội trong khi chơi.

Giáo viên hướng dẫn cách chơi cho trẻ rõ ràng, dễ hiểu, giúp trẻ thực hiện tốt trò chơi.

Tuy nhiên một số đội chơi phân công giáo viên tham gia tổ chức trò chơi nhiều hơn quy định. Một số giáo viên hướng dẫn còn nói nhanh, chưa rõ ràng, xử lý tình huống chưa kịp thời...

b. Hát múa dân ca

Trẻ hát đúng giai điệu, làn điệu, mạnh dạn tự tin và phối hợp tốt với đồng đội trong khi biểu diễn.

Trang phục, đạo cụ phong phú, phù hợp với nội dung tiết mục.

Có sự sáng tạo biến tấu trong các tiết mục hát dân ca, đậm chất dân dã của vùng miền, tạo sự đa dạng phong phú cho bức tranh văn học dân gian nhiều màu sắc.

Có một số đơn vị chọn tiết mục còn nhầm lẫn giữa hát dân ca và bài hát của các nhạc sĩ mang âm hưởng dân ca. Một số giáo viên chưa thể hiện rõ cao độ trường độ trong bài hát, một số trẻ hát chưa rõ lời...

c. Tiệc buffet

Các đơn vị thiết kế các món ăn đa dạng, phong phú, đảm bảo đủ 4 nhóm dinh dưỡng.

Trình bày món ăn đẹp, hấp dẫn, thu hút trẻ, chuẩn bị đầy đủ đồ dùng, dụng cụ phù hợp đối với tiệc Buffet.

Trẻ có thói quen ăn tiệc buffet, từ cách chọn món ăn, sử dụng đồ dùng, chờ đến lượt, không tranh giành, để đồ dùng ăn uống đúng nơi quy định...

***Kết quả xếp loại khen thưởng:**

Ban giám khảo chọn ra 24 giải thưởng để trao cho các đội gồm các nội dung sau:

Giải kịch bản và chương trình hay: 3 giải.

Giải nhóm dẫn chương trình hay: 3 giải.

Giải ẩm thực tiệc Buffet: 6 giải.

Giải trò chơi dân gian hay: 6 giải.

Giải tiết mục hát dân ca hay: 6 giải.

Ban giám khảo đã thống nhất chọn một số tiết mục đạt giải của hội thi để tham gia Hội thi cấp Tỉnh tổ chức trong tháng 5/2018. (gửi văn bản sau: Kế hoạch thi hát dân ca, trò chơi dân gian cấp Tỉnh).

Trên đây là thông báo kết quả hội thi “Hát dân ca, trò chơi dân gian Mầm non” năm học 2017-2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Giáo./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo PGDĐT;
- Các trường mầm non CL, NCL;
- Lưu: VT, MN.



TRƯỞNG PHÒNG
Dặng Thanh Tuấn